



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางชนิษฐา แก้วบุญมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๖)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางสาวกษมา รื่นสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๔๓)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางชนิษฐา แก้วบุญมา
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้น จาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๑๐๘๒๑๐</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางชนิษฐา แก้วบุญมา
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๖)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก อายุ ๑๑ ปี ๓ เดือน น้ำหนัก ๓๑ กิโลกรัม HN:๓๘๖๐๑/๕๖ AN:๑๖๑๖๗/๕๖ มาโรงพยาบาลสิรินธร วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๐.๕๐ น. ด้วยอาการ ๓ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ มีไข้สูง ครั้นเนื้อครั้นตัว ไปรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดีแล้วอาการไม่ดีขึ้น ๓ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล รับประทานอาหารแล้วอาเจียน ปวดท้องได้ลึนปี วัดสัญญาณชีพแรกอยู่ที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อุณหภูมิ ๓๙.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๑๗ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๙๗/๕๙ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC, BUN, Cr, electrolyte, liver function test, Dengue NS๑ Ag, DTX ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๕% D/NSS หยดเข้าหลอดเลือดดำ อัตราการไหล ๓๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก รับประทานยาที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากภาวะไข้สูง ให้การรักษาด้วยยา paracetamol ๓๒๕ mg รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด ทุก ๖ ชั่วโมง เวลาปวดศีรษะหรือมีไข้ ดูแลเช็ดตัวลดไข้ ประเมินอุณหภูมิทุก ๔ ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ดูแลให้ได้รับยา motilium รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร ยา ranitidine รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร ผงเกลือแร่ผสมน้ำจิบบ่อย ๆ มีจุดจ้ำเลือดตามร่างกาย ค่า platelet count ๑๘,๐๐๐ /ul (ค่าปกติ ๑๔๐-๔๕๐x๑๐^๙ /ul) ดูแลให้ vitamin K ๑ mg ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ วันละ ๑ ครั้ง ติดต่อกัน ๓ วัน platelet count ๔ unit หยดเข้าหลอดเลือดดำ สังเกตอาการเลือดออก เช่น เลือดออกตามไรฟัน ถ่ายดำ ปัสสาวะสีโค้ก จุดจ้ำเลือดตามร่างกาย ให้การพยาบาลโดย ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและสารน้ำตามแผนการรักษา สังเกตภาวะเลือดออก บันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออกจากร่างกาย ประเมินสัญญาณชีพ เฝ้าระวังอาการผิดปกติ และรายงานแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ ดูแลให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ผลจากการดูแล ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ดี ไม่มีคลื่นไส้ ไม่มีอาเจียน ไม่ปวดท้อง สัญญาณชีพปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖ ระยะเวลาที่อยู่ในความดูแล ๖ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวเมื่อเป็นไข้เลือดออกได้ถูกต้อง

เป้าหมาย

ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่รักษาตัวที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวได้เมื่อกลับไปอยู่บ้าน

๒. ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้